

ประกาศค่าธรรมเนียม Electronic Banking และเงินใจสำหรับนิติบุคคล

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ Electronic Banking		
ประเภทการบริการ	ค่าธรรมเนียม	
การบริการลงทะเบียน	ฟรี	
E-Token	ฟรีสองเครื่องแรก เครื่องที่สามเป็นต้นไป 500บาทต่อเครื่อง	
การโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเอง (ต้นทาง-ปลายทางสกุลเงินเดียวกัน)	ฟรี	
การโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเอง (ต้นทาง-ปลายทางต่างสกุลเงิน)	ฟรี	
การโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น ภายในธนาคาร (ต้นทาง-ปลายทางสกุลเงินเดียวกัน)	ฟรี	
การโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น ภายในธนาคาร (ต้นทาง-ปลายทางต่างสกุลเงิน)	ฟรี	
การโอนเงินต่างธนาคารแบบบาทเน็ต (BahtNet)	โอนเงินไปยังธนาคารอื่น ๆ ภายในกรุงเทพฯ ลูกค้าเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร ต้นทาง 150 บาท และ ธนาคารปลายทาง 100 บาท การโอนเงินไปต่างจังหวัด คิดเพิ่มในอัตรา 10บาท สำหรับทุก ๆ 10,000บาท แต่ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น จะ ไม่เกิน 750 บาท	
การโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ ITMX Bulk Payment ภายในวันทำการเดียวกัน (DC2)	ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100,000บาท	20บาทต่อรายการ
	มากกว่า 100,000บาท แต่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ500,000บาท	75บาทต่อรายการ
	มากกว่า 500,000บาทแต่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000,000บาท	200บาทต่อรายการ
การโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ ITMX Bulk Payment ภายในวันทำการถัดไป (DC3)	ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000,000บาท	12บาทต่อรายการ
การโอนเงินพร้อมเพย์ (สำหรับนิติบุคคล)	ต่ำกว่า 100,000 บาท	10บาทต่อรายการ
	มากกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท	15บาทต่อรายการ
การโอนเงินไปต่างประเทศแบบ Normal Transfer (TT Remittance) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์/ ยูโร/ ออสตราเลียดอลลาร์/ เชน/ สิงคโปร์ดอลลาร์/ ส่องกงดอลลาร์/ ปอนด์/หยวน	600บาทต่อรายการ (หากไม่มีการแปลงสกุลเงิน กรุณาอ้างอิงตาม "ค่าธรรมเนียมของธนาคาร")	
ไอจีทีบี คอนเนค	ค่าธรรมเนียมเปิดบริการครั้งแรก 400,000บาท	
	ค่าบริการรายปี 12,000บาทต่อเดือน	
	Token 1,800บาทต่อเครื่อง	
ระบบบัญชีเงินเดือน	ภายในธนาคาร 10บาทต่อรายการ	
	DC2 โปรดดูค่าธรรมเนียมที่ "การโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ ITMX Bulk Payment ภายในวันทำการเดียวกัน (DC2)"	
	โอนต่างประเทศ โปรดดูค่าธรรมเนียมที่ "การโอนเงินไปต่างประเทศแบบ Normal Transfer (TT Remittance)"	

ยอดเงินในการทำรายการโอนเงินประเภทต่าง ๆ

อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้งสำหรับนิติบุคคล

ประเภทการโอน

ต่อรายการ

ต่อวัน

การโอนเงินภายในประเทศ

การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง (ต้นทาง-ปลายทางสกุลเงินเดียวกัน)	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี
การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง (ต้นทาง-ปลายทางต่างสกุลเงิน)	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี
การโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น ภายในธนาคาร (ต้นทาง-ปลายทางสกุลเงินเดียวกัน)	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี
การโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น ภายในธนาคาร (ต้นทาง-ปลายทางต่างสกุลเงิน)	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี
การโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น ต่างธนาคาร (รับเงินทันที)	ไม่รองรับบริการ	ไม่รองรับบริการ
การโอนเงินพร้อมเพย์	ต่ำกว่า 700,000 บาท	60,000,000บาท
การโอนเงินต่างธนาคาร แบบบาทเน็ต (BahtNet)	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี
การโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ ITMX Bulk payment แบบ DC2 และ DC3	2,000,000บาท	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี
การโอนเงินไปต่างประเทศ		
การโอนเงินไปต่างประเทศแบบ Normal Transfer (TT Remittance) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์/ ยูโร/ ออสเตรเลียนดอลลาร์/ เชน/ สิงคโปร์ดอลลาร์/ ฮองกงดอลลาร์/ ปอนด์	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี
การโอนเงินไปต่างประเทศแบบ Normal Transfer : หยวน	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของลูกค้า/บัญชี

ประเภทการโอนเงินและสกุลเงินที่รองรับ		
ประเภทการโอนเงิน	อินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้งสำหรับนิติบุคคล	
	สกุลต้นทาง	สกุลเงินปลายทาง
การโอนเงินภายในประเทศ		
การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง (ต้นทางปลายทางต่างสกุลเงินเดียวกัน)	THB	THB
การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง (ต้นทางปลายทางต่างสกุลเงิน)	CNY/USD/EUR	THB
การโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น ภายในธนาคาร (ต้นทางปลายทางสกุลเงินเดียวกัน)	THB	THB
การโอนเงินพร้อมเพย์	THB	THB
การโอนเงินต่างธนาคารแบบบาทเน็ต (BahtNet)	THB	THB
การโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ ITMX Bulk payment (แบบ DC2 และ DC3)	THB	THB
การโอนเงินไปต่างประเทศ		
การโอนเงินไปต่างประเทศแบบ Normal Transfer (TT Remittance)	THB/USD/EUR/CNY	CNY/EUR/AUD/JPY/ SGD/USD/HKD/GBP/CAD

วัน-เวลาในการให้บริการ	
ประเภทการโอน	เวลาการทำธุรกรรมสำหรับลูกค้านิติบุคคล
การโอนเงินภายในธนาคาร (สกุลเงินเดียวกัน)	จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) 8:30 – 16:30
การโอนเงินภายในธนาคาร (ต่างสกุลเงิน)	จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) 9:00 – 16:00
การโอนเงินพร้อมเพย์	ทำการตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นช่วงเวลาปรับปรุงระบบ)
การโอนเงินต่างธนาคารแบบบาทเน็ต (BahtNet)	จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) 8:30 – 15:30
การโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ ITMX Bulk payment ภายในวันทำการเดียวกัน (DC2)	ทำการตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นช่วงเวลาปรับปรุงระบบ) ธุรกรรมที่สำเร็จภายในเวลา 11:30 น. ของวันทำการ ลูกค้าจะได้รับเงิน ภายในวันเดียว มิฉะนั้นจะได้รับวันถัดไป
การโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ ITMX Bulk payment ภายในวันทำการถัดไป (DC3)	ทำการตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นช่วงเวลาปรับปรุงระบบ) ธุรกรรมที่สำเร็จภายในเวลา 12:00 น. ของวันทำการ ลูกค้าจะได้รับเงินในวันถัดไป มิฉะนั้นจะได้รับในวันถัดไป
การโอนเงินไปต่างประเทศแบบ Normal Transfer (ต้นทาง-ปลายทางสกุลเงินเดียวกัน)	จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) 8:30 – 15:00
การโอนเงินไปต่างประเทศแบบ Normal Transfer (ต้นทาง-ปลายทางต่างสกุลเงิน)	จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) 9:00 – 15:00
หมายเหตุ ลูกค้านิติบุคคลที่ทำธุรกรรมนอกช่วงเวลาทำการ ธุรกรรมจะถูกปฏิเสธหรือมีผลในเวลาทำการถัดไป	